



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
21 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, เว็บไซต์กระปุก, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ช่องone31, เว็บไซต์แนวหน้า, js100, springnews, thaigov, nationweekend, mcot

-เสนอข่าว นายกฯ แถลงผลการประชุมคกก.อำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ย้ำไทยยังอยู่ระดับ 2 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดในระดับที่ 3 และจะจัดการประชุมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ หาแนวทางการป้องกันผลกระทบด้านความมั่นคงอัน ในวันที่ 21 ก.พ.นี้ พร้อมให้ก.กลาโหมเตรียมจัดตั้งรพ.สนามเมื่อได้รับการร้องขอ

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เผย ที่ประชุมคกก.อำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ เห็นชอบ 2 มาตรการเสนอกรม. 1.การลดโอกาสการแพร่เชื้อเข้าประเทศและชะลอการระบาดภายในประเทศ เตรียมมาตรการรองรับการระบาดระยะที่ 3 เน้นการควบคุมการระบาดในชุมชน “แยก หยุด เลี่ยง ปิด” 2.ให้คนไทยปลอดภัยจากโรคให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมการรักษาพยาบาลร่วมกับรพ.ทั้งรัฐและเอกชน เตรียมรพ.ขนาดใหญ่รองรับผู้ป่วยจำนวนมาก จัดทำแผนจัดการพื้นที่ดูแลรักษาผู้ป่วย จัดหาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้เพียงพอ พัฒนาห้องปฏิบัติการรพ.จังหวัด และสังกัดอื่นๆ เพื่อลดเวลาในการตรวจวินิจฉัย รวมทั้งการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในรพ.

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป แถลงว่า สธ.เตรียมเสนอคกก.โรคติดต่อ ให้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 13 ของไทย ในการประชุมวันที่ 24 ก.พ. ยืนยันไทยไม่มีนโยบายกักตัวผู้โดยสารที่มาจากต่างประเทศ เพียงแต่ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดจะต้องถูกตรวจคัดกรอง หากไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และมีอาการระบบทางเดินหายใจ จะถูกแยกตัวไปที่รพ.เพื่อการวินิจฉัยโรคและการรักษาที่รวดเร็ว ผู้ที่ตรวจคัดกรองแล้วไม่มีอาการจะกลับบ้านได้แต่ให้สังเกตอาการต่ออีก 14 วัน หากมีไข้หรือมีอาการป่วยให้รีบมาพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับการนำเข้ายา Favipiravir ในช่วงต้นของการรักษาสามารถนำเข้ามาใช้ได้ ซึ่งยานี้เป็นยาที่ขึ้นทะเบียนในต่างประเทศเพื่อใช้รักษาโรคอีโบล่า ยังไม่เคยนำมาใช้ในประเทศไทย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรายงานการชื้อยากับโรคไวรัสโคโรนา 2019 และจะมีขั้นตอนของคกก.ด้านยาติดตามเรื่องการขึ้นทะเบียนยา

สำหรับการติดต่อขณะนี้ยังเป็น Droplet space โรคส่วนใหญ่ที่ติด เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ มีการไอจามรดกัน ออกมาเป็นละอองฝอยขนาดใหญ่ ส่วน Air Borne เป็นการติดต่อทางอากาศ เชื้อที่ออกมาเป็นละอองฝอยเล็กมากๆ เช่น วัณโรค หัด ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในขณะนี้การกระจายเป็นละอองขนาดเล็กจะเกิดได้ในกรณีทำหัตถการทางการแพทย์

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. เผยจำนวนผู้ป่วยสะสมยังเท่าเดิม 35 ราย รักษาหายแล้ว 17 ราย เหลือนอนรพ. 18 ราย 2 ราย ที่มีอาการรุนแรง อาการยังทรงตัว ทั้ง 2 คนได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ซึ่งเป็นยารักษาโรคอีโบล่า ย้ำว่า สธ.ไม่ห้ามการเดินทางไปพื้นที่ระบาด แต่หากจำเป็นต้องไป ขอให้ระมัดระวัง ให้ล้างมือบ่อย ๆ ควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปอยู่ในที่คนจำนวนมาก ผู้ที่ป่วยให้งดดูคอนเสิร์ต ผู้จัดงานควรตรวจก่อนเข้างาน หากมีไข้ไม่ควรให้เข้าเพื่อช่วยป้องกันการแพร่เชื้อ ทั้งนี้ หากประกาศโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย คกก.โรคติดต่อจังหวัดมีสิทธิพิจารณาการจัดงานต่างๆ คาดว่าอีก 2 เดือนข้างหน้า (มี.ค.-เม.ย.) เป็นฤดูร้อน จะทำให้การแพร่ระบาดลดลงได้

การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, newtv

-เสนอข่าว ม.ธรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ ออกประกาศคำแนะนำถึงนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ควรเลื่อนการเดินทางไปก่อน หากมีความจำเป็นจะต้องเดินทาง ขอให้ระมัดระวังและป้องกันตนเอง

-ศิริราชฯ ออกประกาศให้บุคลากรที่เดินทางกลับจากต่างประเทศรายงานตัวกับผู้บังคับบัญชา ส่วนผู้ที่ได้รับอนุมัติจากคณะแล้ว ขอให้ทบทวนความจำเป็นในการเดินทาง สำหรับคนที่จะไปประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ประเทศที่มีความเสี่ยงก่อนวันที่ 30 เม.ย. ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง

-ปลัด ก.คมนาคม ระบุ การทำอากาศยานสนับสนุนเครื่องบินเพื่อติดตั้งช่องทางเข้าจากต่างประเทศให้มีความเพียงพอ และหากสธ.ต้องการเพิ่มเติมให้สามารถสนับสนุนได้ ส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบการเดินทาง ขณะนี้การบินไทยและไทยสมายล์ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงการเดินทางในเส้นทางญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้

-โรงเรียนฝึกอาชีพของ กทม. 8 แห่ง สอนตัดเย็บหน้ากากผ้า ผลิตได้วันละ 1,000 ชิ้น และยังสอนเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตต่างๆ ทำใช้เอง รวมถึงปชส.เพื่อลดความตื่นตระหนกและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน มีบีกคลินนิ่งในแหล่งชุมชนและพื้นที่สาธารณะในรูปแบบจิตอาสาทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณรถไฟฟ้ามหานครที่มีคนพลุกพล่าน

ประเด็นผลกระทบ

สื่อที่นำเสนอ : thaipbs

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

-เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ยอดรวมผู้ติดเชื้อทั่วโลกอาจไม่สามารถบ่งบอกสถานการณ์ได้ชัดเจน เนื่องจากแต่ละประเทศมีนิยามผู้ป่วยแตกต่างกัน จีนมีวิธีวินิจฉัยโรคโดยไม่รอผลจากห้องปฏิบัติการ ทำให้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อมากกว่าประเทศอื่นๆ ขณะที่ไทยต้องรอผลทดสอบที่เป็นบวก 2 ครั้ง จึงจะยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้อ ส่วนตัวเลขผู้มีอาการดีขึ้นที่เพิ่มขึ้น และผู้ติดเชื้อที่ลดลง อาจจะเร็วเกินไปหากจะมองว่าสถานการณ์ดีขึ้น เพราะนักวิชาการส่วนใหญ่มองว่าเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อเริ่มระบาดแล้วจะเป็นศูนย์ยาก วิธีที่ดีที่สุดในการหยุดการแพร่ระบาดของโรค คือ ทำให้แต่ละคนไม่เจอกัน เช่นกรณีของอู่ฮั่น ส่วนผู้ป่วยหนักให้เข้ารับการรักษาในรพ. ทั้งนี้ ไทยยังคงเฝ้าระวังผู้เดินทางจากฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน และสิงคโปร์ อย่างเข้มข้น

สื่อที่นำเสนอ : โพสต์ทูเดย์

-เสนอข่าว คนไทยเพิ่งทราบว่ามีคนไทยอยู่บนเรือ Diamond Princess 25 คน ในจำนวนนี้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 3 คน จากการให้สัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตไทย ทำให้เกิดคำถามตามมาว่า เหตุใดก่อนหน้านี้จึงไม่มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการตรวจสอบทั้งเพจ.การต่างประเทศ ก.สาธารณสุข ก็ไม่มีการแถลงหรือชี้แจงเรื่องนี้ ซึ่งสิ่งที่คนไทยต้องการทราบคือ มีคนไทยอยู่บนเรือทั้งหมดกี่คน ติดเชื่อกี่คนและได้รับการดูแลอย่างไร ส่วนคนที่ไม่ติดเชื้อจะกลับไทยอย่างไร เมื่อใด กลับมาแล้วจะมีมาตรการรับมืออย่างไร

สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama-addict

-โพสต์ข้อความเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อรายที่ 31 ของเกาหลีใต้ เป็นหญิงอายุ 61 ปี มีประเด็นที่น่าสนใจคือ แม้จะมีอาการไอ แต่ไม่คิดว่าจะเป็น COVID-19 และมีกิจกรรมต่างๆ ตามปกติ ทั้งไปโบสถ์ ไปงานแต่งงาน เดินห้างฯ ในกรุงโซล จนสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุรถชนต้องเข้ารพ. แพทย์เห็นว่ามีอาการน่าสงสัย แต่ไม่ยอมให้ตรวจเชื้อโคโรนา อ้างว่าไม่ได้ไปตปท. และตระเวนไปรักษาอีกหลายรพ. จนรพ.สุดท้ายจึงยอมตรวจและพบว่าติดเชื้อเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 ทำให้กลายเป็น super spreader

Fake news

สื่อที่นำเสนอ : ทวีตช่อง 3

-เสนอข่าว สธ. ยืนยันยังไม่มีผลการรักษาที่ยืนยันว่า การใช้ผงอบเชย ชงกับน้ำมะนาว เบกกิ้งโซดา และไวน์แดง ต้มทุก 3 ชม. รักษาไวรัสโคโรนาได้

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ไทยรัฐ, thaipbs, mcot

-จีน หน่วยงานสาธารณสุขจีน ระบุ โควิด-19 สามารถแพร่ผ่านอากาศ โดยไวรัสจะไปจับกับฝอยละอองขนาดเล็ก ทำให้ผู้สูดอากาศเข้าไปสามารถติดเชื้อได้ โดยรายงานคำแนะนำฉบับที่ 6 สำหรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในจีน ระบุว่า สาเหตุหลักของการติดเชื้อคือละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจ รวมถึงการติดเชื้อจากการสัมผัสอย่างใกล้ชิด ความเสี่ยงการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นเมื่ออยู่พื้นที่ปิดเป็นเวลานานและมีความเข้มข้นสูง ทั้งนี้ aerosol infection อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการรักษาทางการแพทย์ คณะนักวิจัยในมณฑลกว่างตุงของจีน พบว่าไวรัสโคโรนา-19 มีพฤติกรรมคล้ายกับไวรัสที่ทำให้เกิดไข้หวัดใหญ่ มากกว่าไวรัสโคโรนาที่ทำให้เกิดโรคซาร์ส บ่งชี้ว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายกว่าไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดธรรมดา พร้อมแนะนำว่าการควบคุมโรคนั้นจะต้องใช้วิธีการที่แตกต่างจากวิธีที่ใช้ในการควบคุมโรคซาร์ส

-ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจชื่อดังของจีน เตือนประชาชนให้หมั่นตรวจตราท่อน้ำเสียไม่ให้อุดตัน เนื่องจากเชื้ออาจแพร่กระจายผ่านระบบระบายน้ำได้ โดยเฉพาะในรพ.

-จีนและสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดการประชุมระดับประเทศนัดพิเศษ ที่สปป.ลาว ที่ประชุมเห็นพ้องกันร่วมมือพัฒนายาและวัคซีน รวมทั้งส่งเสริมแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาด

-เว็บไซต์ sciencealert.com รายงานผลการศึกษาวิจัยหลายฉบับ พบว่า ไวรัสกลุ่มโคโรนาที่ติดบนพื้นผิววัตถุในอุณหภูมิต่ำห้องปกติกจะอยู่ได้นานถึง 9 วัน และสามารถแพร่เชื้อต่อได้ เทียบกับโควิด-19 ซึ่งเป็นไวรัสกลุ่มโคโรนาจึงน่าจะมีความไม่ต่างกันมาก

-ฮ่องกง คณะสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธา ม.ซิตี้อองกง เผยแพร่งานวิจัยว่า การกีดขวางโครกโดยไม่ปิดฝาสามารถทำให้เกิดละอองมลพิษมากถึง 80,000 อนุ ลอยในอากาศสูงเป็นเมตรและอยู่นานหลายชม. ทำให้แบคทีเรียแพร่เชื้อทางอากาศได้ ส่วนเชื้อโรคอื่นๆ เช่น โควิด-19 อาจแพร่ระบาดผ่านอนุภาคน้ำ จึงแนะนำให้ผู้ใช้ห้องน้ำปิดฝาล้างก่อนกดชักโครก ทำระบบระบายอากาศและปิดประตูห้องน้ำถ้าไม่ใช่ ด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ ระบุว่า ปัจจุบันยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผ่านการสัมผัสกับพื้นผิวหรือวัตถุที่มีเชื้อไวรัสแล้วแต่สัมผัสปาก จมูกหรือตาตัวเอง ทั้งนี้ Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research สืบค้นความเห็นคนอเมริกัน พบว่า เป็นกังวลกับไข้หวัดใหญ่มากกว่าโควิด-19 รวมทั้งมีความมั่นใจในหน่วยงานด้านสาธารณสุขของสหรัฐฯ ว่าจะสามารถรับมือกับการระบาดได้

-ญี่ปุ่น พบผู้โดยสารบนเรือสำราญ ไดมอนด์ พรินเซส ติดเชื้ออีก 13 คน เสียชีวิต 2 ราย เป็นชายและหญิงวัย 80 ปี ผู้โดยสารที่ไม่ตรวจพบเชื้อกลุ่มที่ 2 ราว 600 คน ได้รับอนุญาตให้ลงจากเรือแล้ว นพ.เคนทาโร่ อิวาตะ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อที่อาสาขึ้นไปทำงานบนเรือสำราญไดมอนด์ พรินเซส วิจัยระบบการกักกันโรคบนเรือว่าไม่ได้มาตรฐาน และดูแลการกักกันโรคทั้งหมดทำ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โดยข้าราชการ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการกักกันโรคคอตีบ</p> <p>-เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 104 คน ทำให้มีผู้ป่วยเป็นอันดับ 2 รองจากจีน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 คน เป็นชายอายุ 63 ปี ในจังหวัดคย็องซ็องเหนือ ติดกับเมืองแทกู ซึ่งป่วยเรื้อรังมาหลายสิบปีและเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมเมื่อวันที่ผ่านมา ตรวจพบว่า เป็นโควิด-19 ซึ่งต้นตอการระบาดมาจากโบสถ์ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อจากโบสถ์คริสต์แห่งหนึ่ง 40 ราย</p> <p>-ส.ค.ช.คช.คช.คช. ออกประกาศเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงเดินทางไปประเทศหากไม่มีความจำเป็น ส่วนคนที่เดินทางมาจากจีน จะถูกกักกันในบริเวณที่ทางการกำหนด 14 วัน เมื่อพ้นกำหนดจะต้องอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังทางการแพทย์จากระยะไกลที่บ้านพักอีก 10 วัน</p> <p>-รายงานผู้เสียชีวิตในจีน 2,118 ราย ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 394 ราย น้อยที่สุดตั้งแต่การระบาด เป็นผลมาจากการนับจำนวนผู้ติดเชื้อแบบใหม่ จากการใช้เครื่องสแกนคอมพิวเตอร์ตรวจพบอาการปอดอักเสบเป็นการใช้กรณีศึกษาในการตรวจสอบ ขณะที่ผู้ติดเชื้อในจีน 74,576 ราย พื้นที่อื่นๆ เช่น ฮองกง มีผู้ติดเชื้อ 65 ราย มาเก๊า 10 ราย ญี่ปุ่น 702 ราย ในจำนวนนี้รวมผู้ติดเชื้อ 621 ราย บนเรือสำราญโดมอนด์ ปรีนเชส สิงคโปร์ 84 ราย เกาหลีใต้ 51 ราย เป็นต้น ผู้เสียชีวิตนอกจีนแผ่นดินใหญ่ 11 ราย คือ ฮองกง 2 ราย อิหร่าน 2 ราย ญี่ปุ่น 3 ราย เกาหลีใต้ 1 ราย ไต้หวัน 1 ราย ฝรั่งเศส 1 ราย และฟิลิปปินส์ 1 ราย</p>	
<p>บทความ</p> <p>ลือที่นำเสนอ : สยามรัฐ</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ โดย นายหวัง ฉี เจิ้ง หยวนผิง กล่าวถึงการรวมพลังของจีนจากกรณีการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เมืองอู่ฮั่นกลายเป็นจุดสนใจของทั่วโลก จากเมืองศูนย์กลางเชื่อมโยง 9 มณฑล ถูกประกาศให้ต้องปิดเมือง มาตราการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่ไม่เคยมีมาก่อน แสดงให้เห็นว่าจีนเป็นประเทศใหญ่ที่รับผิดชอบ มีการควบคุมการเข้าออกอย่างเข้มงวด ด้าน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้เสนอข้อเรียกร้องที่เป็นรูปธรรมต่างๆ รวมถึงการใช้เวลา 10 วันในการสร้างรพ. 2 แห่ง ถ่ายทอดสดงานก่อสร้าง 24 ชม. แสดงถึงการให้ความสำคัญและกำลังใจแก่ผู้ก่อสร้างที่ทำงานแข่งกับเวลา ทีมแพทย์พยาบาลกว่า 5,900 คน เดินทางถึงอู่ฮั่นรวมตัวกันภายใน 1 วันหลังเกิดการแพร่ระบาดของโรค ขณะที่วิสาหกิจส่วนกลางพยายามเร่งผลิตหน้ากากอนามัย ชุดป้องกันการติดเชื้อ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทต่างๆ ส่วนธนาคารพัฒนาการเกษตรจีน ปล่อยเงินกู้รับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินกว่า 5 พันล้านหยวน สนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทางด้านเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ รัฐบาลได้ประกาศนโยบายพิเศษให้การสนับสนุนการคลังและการจัดเก็บภาษีคลายความกังวลให้กับวิสาหกิจ SMEs ขณะที่นานาประเทศแสดงความเข้าใจและการสนับสนุนผ่านวิธีการต่างๆ</p> <p>ลือที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-เสนอตารางสถานการณ์ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั่วโลก วันที่ 20 ก.พ. 2563 มีผู้ติดเชื้อ 75,678 ราย และผู้เสียชีวิต 2,127 ราย</p> <p>ลือที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ เปิดฟ้าส่องโลก</p> <p>-กล่าวตำหนิประเทศกัมพูชา ที่ต้อนรับผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่เรือสำราญเวสต์คอร์ดอย่างประมาท มีการมอบดอกไม้และกอดต้อนรับ จัดนำเที่ยวสถานสำคัญหลายแห่งในเมืองหลวงของกัมพูชา ซึ่งโดยหลักการควรระงับกักบริเวณทุกคนบนเรือเป็นเวลา 14 วัน</p> <p>ลือที่นำเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์ บทความพิเศษ</p> <p>-ฟ้า พูลวรลักษณ์ ระบุว่า เมืองไทยมีนายกฯ รว.สธ. และสื่อจำนวนมากที่ไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์ ขณะที่แพทย์เมืองไทยไม่หวาดกลัวเพราะรู้ว่ากำลังเผชิญหน้ากับไวรัสที่มีตัวตน หากสื่อส่วนใหญ่ขอให้ไทยตอบรับผู้โดยสารเรือสำราญขึ้นฝั่ง เชื่อว่าผู้นำจะเปลี่ยนใจเพราะไม่มีสถานะความเป็นผู้นำ</p> <p>ลือที่นำเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์ บทความพิเศษ</p> <p>-จักรกฤษณ์ สิริริน กล่าวว่า หน้ากากอนามัย เป็นสิ่งจำเป็นชิ้นใหม่จากวิกฤติฝุ่น PM2.5 และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หน้ากากอนามัยเป็นเรื่องใหม่ที่หลายคนยังไม่คุ้นเคยและไม่สะดวกที่ต้องสวมใส่หรือพกติดตัวตลอดเวลา แต่เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไป ต้องปรับตัวให้เป็น นิสัย ฟังพาตัวเอง ไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐทุกเรื่อง</p>	
<p>ความปลอดภัยทางถนน</p> <p>ลือที่นำเสนอ : มติชน, mcot, thaigov</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เข้าร่วมประชุมนานาชาติรัฐมนตรีด้านความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 ณ ประเทศสวีเดน และกล่าวว่า ไทยได้จัดตั้งกก.ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และขยายการดำเนินงานไปทุกระดับตั้งแต่ส่วนกลางจนถึงระดับตำบล รวบรวมข้อมูลและลดความซ้ำซ้อน โดยรวมศูนย์ข้อมูลจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สตช. บ.กลางฯ และทะเบียนราษฎร์ มีการเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งลงทุนด้านคมนาคมและการขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ในราคาที่จ่ายได้ และสนับสนุนให้ประชาชนใช้ระบบการขนส่งให้มากที่สุด</p>	
<p>โรคสครับไทฟัส</p> <p>ลือที่นำเสนอ : มติชน, bluechipthai.com, mgronline</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิน รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคไข้รากสาดใหญ่ หรือโรคสครับไทฟัส เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ติดต่อโดยถูกไร่ออนที่มีเชื้อกัด อาการคือ ปวดศีรษะ มีไข้ หนาวสั่น ไอ ตาแดง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเมื่อยตัว อ่อนเพลีย บริเวณที่ถูกกัดอาจมีผื่นแดงขนาดเล็กค่อย ๆ หนาหรือใหญ่ขึ้น และอาจจะมีแผลคล้ายบุหรี่จี้ ผู้ป่วยบางรายอาจหายเอง บางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้ แนะนำประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวเข้าป่า กางเต็นท์นอน ควรสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว ทาโลชั่นกันยุงที่มีส่วนผสมของสาร DEET หรือใช้สมุนไพรทาป้องกันตัวไร่ออนกัด หลังออกจากป่า หากมีไข้และอาการข้างต้น ภายใน 2 สัปดาห์ควรพบแพทย์ทันที</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จับเครือข่ายอุ้มบุญข้ามชาติ สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ กฎกติการุทกิจ -กล่าวถึงคดีอุ้มบุญ และพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง ว่า แม้กฎหมายจะมีเงื่อนไขในกรณีที่หญิงอุ้มบุญหรือตั้งครรภ์แทน แต่ในบางกรณี อาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะวินิจฉัยว่าเป็นอุ้มบุญหรืออุ้มบาปกันแน่ สื่อที่นำเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์ โฉ่เงิน -กล่าวถึง ปฏิบัติการ stop children born ทลายเครือข่ายแม่อุ้มบุญที่รับจ้างตั้งครรภ์ ก่อนจะส่งเด็กทารกไปยังเมืองจีน ที่ถูกจับก่อนวันวาเลนไทน์ สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา -กล่าวถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในด้านกฎหมาย เกี่ยวกับกฎหมายทำแท้งมาตรา 301 ให้ไม่ผิดกฎหมาย ว่า รู้สึกกังวลใจกับการตีความของสังคมที่เข้าใจผิด มองการแก้กฎหมายเป็นข้อบ่งชี้ให้คนไปทำแท้งมากยิ่งขึ้น</p>	
<p>คำรักษา รพ.เอกชน สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์ -เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ปลายเดือน ก.พ. 2563 จะสามารถตรวจสอบค่าบริการรพ.เอกชน 300 รายการ ผ่านคิวอาร์โค้ดและเว็บไซต์ของกรมฯ ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบคำศัพท์ต่างๆ เกี่ยวกับคำรักษาและบริการ จากสภาเทคนิคการแพทย์</p>	
<p>การบริการโรคไตในระบบบัตรทอง สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ -เสนอข่าว นพ.รัฐพล เจริญวิฆานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า แต่ละปี สปสช.ได้จัดสรรงบประมาณหลายล้านบาท เพื่อการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต รวมทั้งการรักษาด้วยการล้างไตผ่านช่องท้อง การฟอกเลือด และการปลูกถ่ายไต ซึ่งพบว่าผู้ป่วยสูงเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2563 ได้จัดสรรงบฯ บำบัดทดแทนโรคไตวายเรื้อรังกว่า 9,405 ล้านบาท ตั้งเป้าผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 61,948 ราย</p>	
<p>วันไตโลก สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด -เสนอข่าว ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดการบริโภคเค็ม และคณะทำงานการจัดงานวันไตโลก กล่าวว่า จะจัดกิจกรรมวันไตโลก ปี 2563 ภายใต้คำขวัญ "คัดกรอง ป้องกัน รู้ทัน โรคไต" ในวันที่ 22 มี.ค. 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีการตรวจสุขภาพไตฟรี เสวนาวิชาการ สาธิตการปรุงอาหาร ให้ความรู้เรื่องอาหารและการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคไต และจำหน่ายเสื้อวันไตโลกตัวละ 220 บาท รายได้สมทบทุนมูลนิธิโรคไต นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวว่า กิจกรรมสัปดาห์วันไตโลกจะจัดทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมี.ค. เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงการบริโภคอาหารที่มีรสชาติเค็ม ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของการทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจ และโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต</p>	-
<p>ฝุ่น PM 2.5 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เนชั่นสุดสัปดาห์, มติชนออนไลน์ -เสนอข่าว กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.รายงานผลการตรวจวัดฝุ่น PM2.5 พบเกินค่ามาตรฐาน 29 เขต คือ สัมพันธวงศ์ พญาไท วังทองหลาง ปทุมวัน บางรัก บางคอแหลม ยานนาวา จตุจักร บางกะปิ ลาดกระบัง ธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย ภาษีเจริญ บางเขน บางขุนเทียน พระนคร สาทร คลองเตย บางซื่อ หลักสี่ บึงกุ่ม คลองสามวา สะพานสูง บางแค จอมทอง ดอนเมือง พระโขนง และราษฎร์บูรณะ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Inn, เว็บไซต์สยามรัฐ -เสนอข่าว เว็บไซต์ AirVisual รายงานผลการจัดอันดับค่าฝุ่น จ.เชียงใหม่ 164 US AQI ติดอันดับที่ 8 ของโลก</p>	-
<p>มหกรรมแพทย์แผนไทยฯ สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ -เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดงาน "24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทยก้าวไกลสู่สากล" ณ อสค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และกล่าวว่า ได้สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จัดงานวิชาการและนิทรรศการภายใต้โครงการมหกรรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาค นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์ นพ.สสจ.สระบุรี กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดการตื่นตัวต่อการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดให้มีตลาดนัดในการซื้อขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย นำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจาก 24 จังหวัดภาคีเครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาจัดแสดงนิทรรศการ</p>	-
<p>การพัฒนาสุขภาพะพระสงฆ์ สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพช.สธ. เปิดเผยว่า สธ.จัดทำโครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพ บูรณาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย สิ่งแวดล้อม ร่วมกับศิลปินวัฒนธรรมในความเป็นวัด และชาวประชาร่วมพัฒนา เน้นให้ทุกภาคส่วนและคนในสังคม ร่วมกันพัฒนาฐานรากของชุมชน สามารถบริหารจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง เพิ่มความรู้ด้านสุขภาพ สร้างชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ สู้วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ ขณะนี้มีพระสงฆ์ผ่านการอบรม 5,716 รูป และการดูแลตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ตามโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล/รพ.สต. ให้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย</p>	
<p>นวัตกรรมปิดแผล สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน 360 องศา</p> <p>-เสนอข่าว บ. ปตท. จำกัด (มหาชน) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และผอ.สถาบันโรคผิวหนัง ลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำร่อง "โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุปิดแผลชนิดไบโอเซลลูโลสเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์" มุ่งพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยโรคผิวหนัง สร้างโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่มีคุณภาพระดับสากล ในราคาที่เหมาะสม</p>	-
<p>แอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ สื่อที่นำเสนอ : บางกอกทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพสำหรับอสม. ผ่านแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพช.สธ. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ</p>	-
<p>อันตรายจัดฟันแฟชั่น สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์เนชั่น, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์สปริงนิวส์, สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ การจัดฟันแฟชั่นจากร้านหรือคลินิกเถื่อน เสี่ยงเป็นอันตราย ทั้งเหงือกอักเสบ เกิดแผลในช่องปาก ติดเชื้อ และอาจถึงแก่ชีวิต จากวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ ควรจัดฟันกับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมืออุปกรณ์ต้องผ่านการฆ่าเชื้อ หากเกิดปัญหาจากการจัดฟันต้องรีบพบทันตแพทย์ทันที</p>	-
<p>วิธีลดเครียดจากเหตุการณ์ความรุนแรง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์MCOT, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์workpoint</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำ 4 วิธีจัดการความเครียด จากเหตุการณ์ความรุนแรง 1.เมื่อเริ่มมีความเครียดให้ดึงตัวเองออกจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 2.งดการเข้าไปมีส่วนร่วมกับข่าว 3.พูดคุยกับคนใกล้ชิด ช่วยระบายความรู้สึก คลายความทุกข์ 4.หากรู้สึกเครียดมาก ควรไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือรพ.จิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต หรือ โทรสายด่วน 1323</p>	-